



แถลงข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2552

## ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหาร

### รัฐวางกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร 3 ด้าน เพิ่มความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินัดแรก เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร 3 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารด้วยระบบการจัดการที่เป็นเลิศระดับสากล”

วันนี้ (20 ส.ค.) เวลา 14.00 น. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญคือ เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศ

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ประเทศไทยนอกจากจะอยู่ในฐานะผู้นำในตลาดอาหารโลกแล้ว ยังเป็นผู้นำในการส่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลก ยิ่งไปกว่านี้ เมื่อปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยส่งออกอาหารคิดเป็นมูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท อีกทั้ง ยังมีการจ้างแรงงานในภาคเกษตรถึง 13 ล้านคน นับได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตอาหาร ทั้งภายในประเทศและส่งออกคิดเป็นมูลค่ามหาศาล แม้ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน แต่ประเทศไทยได้มีการเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆ โดยการผลักดันพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติขึ้นเป็นกฎหมาย เพื่อจูงจูงม่งหมายร่วมกันคือ นโยบายด้านอาหารที่เป็นเอกภาพ รักษาจุดแข็งด้านศักยภาพในการผลิตอาหารของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอันนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ซึ่งที่ประชุมวันนี้ได้พิจารณาเรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศ และได้ให้ความเห็นชอบหลักการกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารใน 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร และอาหารศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารด้วยระบบการจัดการที่เป็นเลิศระดับสากล” โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนท้ายว่า เจตนารมณ์ของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โดยจะครอบคลุม ความพอเพียง ความปลอดภัย คุณภาพ การมีระบบบริหารจัดการที่สามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันสถานการณ์ รวมถึงการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เป็นแหล่งอาหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และการกินดีอยู่ดีของประชาชน นอกจากนี้ ยังเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหารที่ต้องการของประชากรโลก ทั้งอาหารหลัก และอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ แม้ว่าจะเป็นก้าวแรก แต่นับเป็นก้าวที่สำคัญ อันจะทำให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพ และยั่งยืน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลก นำรายได้เข้าประเทศ เชื่อมั่นประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันสู่เวทีระดับโลกในอนาคตอันใกล้